

๗. นายไพฑูรย์ มุงเพี้ย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๘. นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรชวัลย์

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานกรรมการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. คณะกรรมการวิชาการ รับทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเรียนเชิญคณบดีเข้าร่วมงาน

๒. คณะกรรมการวิชาการ รับทราบ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ หน้า โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

คณะกรรมการวิชาการ มีมติให้ถอน วาระที่ ๕.๓.๒ สมอ.๐๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ ในคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะและหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะและหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะและหน่วยงาน ดังนี้

๑) รายงานจำนวนตามแผนรับ จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนผู้ชำระเงินแรกเข้า จำนวนผู้ชำระค่าลงทะเบียน และจำนวนผู้มีความประสงค์กู้ กยศ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒) มอบหมายให้คณะที่มีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา สอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ศึกษาให้แจ้งยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์อีก ๑ ช่องทาง

๓) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์ส่งผลการเรียนแก่ I พิมพ์ใบ ทบ.๕ ให้งานศึกษาทั่วไปและงานศูนย์ภาษาเพื่อให้ดำเนินการยืนยันผลการเรียนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว ๐๖๕๖.๑๗/ว๒๗๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จึงเสนอต่อ คณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ หนังสือการส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

๔.๒ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอหนังสือจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๘.๒/ว๒๕๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของ กำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๓ การดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนรภัส ถกมลภักดิ์ กรรมการ นำเสนอหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๓/ว๒๔๑๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยมอบหมายคณะที่กำลังพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ให้สำรวจการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ และมอบหมายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

๕.๑.๑ ระดับอนุปริญญา

รองศาสตราจารย์คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ กรรมการ นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณากลับกรองผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ราย ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร	จำนวน	๑ ราย
รวม	จำนวน	๑ ราย

มติที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน ๑ ราย และให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๑.๒ ระดับปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ กรรมการ นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณากลับกรองผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๐ ราย ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๔	ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑๐	ราย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	ราย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๒	ราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๒	ราย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	ราย
รวม	จำนวน	๒๐	ราย

มติที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๐ ราย และให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๒ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๙ หลักสูตร

๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๒.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี กรรมการ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี กรรมการ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๔.๒ รายงานการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสมบุญ

อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา กรรมการ รายงานการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสมบุญ ต่อคณะกรรมการ วิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสมบุญ และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๕ การพิจารณากลับรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน ๓ ราย

๕.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล เป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล เป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีจำนวนคาบสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา

๕.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอชื่อ อาจารย์พิมพ์ชนก อีระเศวต เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตอนเรียน ๐๑) จำนวน ๔ คาบต่อสัปดาห์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ อาจารย์พิมพ์ชนก อีระเศวต เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตอนเรียน ๐๑) จำนวน ๔ คาบ ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเนื่องจาก มีจำนวนคาบสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จึงให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอชื่อ อาจารย์อรวรรณ สีดี้ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตอนเรียน ๐๒) จำนวน ๔ คาบต่อสัปดาห์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ อาจารย์อรวรรณ สีดี้ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่

๓/๒๕๖๖ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตอนเรียน ๐๒) จำนวน ๔ คาบ ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเนื่องจากมีจำนวนคาบสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จึงให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป

๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข

๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข

๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ คณะกรรมการวิชาการ มีประเด็นหารือเรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดี กรรมการ นำเสนอประเด็นหารือการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวถัดไป

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Zoom meeting ณ ที่พำนักของตนเอง

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

ณัชชริตา ปิตะบุตร

(นางสาวณัชชริตา ปิตะบุตร)

ผู้จัดรายงานการประชุม

สวัสดิ์ จันทมฤก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม